

# เกษตรกรไทยเฮ สปป.ลาว ไฟเขียวส่งออกผลไม้ไทยไปจีนไม่เปิดตู้กลางทาง

มัญญา เขยข่าวได้รับดูผลไม้ออก  
กรมวิชาการเกษตร บรรจุออกกลางกับ สปป.  
ลาว ไฟเขียวส่งออกผลไม้ไทยไปจีนไม่เปิดตู้  
กลางทาง พร้อมร่วมมือพัฒนาด้านวิชาการ  
เกษตรสองประเทศ

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐี รมช.  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  
ได้รับรายงานผลการหารือระหว่างนาย  
ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม  
วิชาการเกษตร กับ นายบุญจันทร์  
คมบุญสิทธิ์ อธิบดีกรมปลูกพืช สาธารณรัฐ  
ประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)  
เพื่อกระชับเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน  
วิชาการเกษตร มาตราการอำนวยความสะดวก  
และการอำนวยความสะดวกทางการค้า  
ไทย-ลาว โดยผลการหารือเป็นที่น่าสนใจ  
เมื่อทางการของสปป.ลาว ยินดีที่จะอำนวยความสะดวก  
ความสะดวกทางการค้า ในลักษณะการค้า  
ชายแดนไทย-ลาวและการอำนวยความสะดวกใน  
การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยผ่านแดน  
ไปยังประเทศที่สาม ทั้งการขนส่งผ่านเส้นทาง  
รถไฟ เส้นทางรถบรรทุก โดยไม่เปิดตู้สินค้า

หรือคัดค้านการของไทยระหว่างทางของ  
การขนส่ง นอกจากนี้จะร่วมกับกรมระดับ  
ความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการเกษตรเพื่อ  
พัฒนาสินค้าเกษตรไทย-ลาว

“ถือว่าเป็นผลสำเร็จในการเจรจา ซึ่ง  
ต้องขอขอบคุณทางการของสปป.ลาว เป็น  
อย่างยิ่ง และเป็นข่าวดีต้อนรับดูผลไม้ออก  
ภาคตะวันออกของไทยและเกษตรกรไทย  
ทั่วประเทศ ซึ่งผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาด  
โดยเฉพาะทุเรียน ที่จะเริ่มมีผลผลิตปลาย  
เดือนมีนาคมเป็นต้นไป โดยมีตลาดส่งออก  
ใหญ่คือประเทศจีน ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกร  
ไทยช่วยกันรักษามาตรฐานการผลิตให้ได้  
คุณภาพ เพื่อรักษาตลาดส่งออกให้เติบโต  
สร้างรายได้ให้เกษตรกรและประเทศไทย  
อย่างยั่งยืน”รมช.เกษตรฯ กล่าว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดี  
กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ได้ร่วมประชุม  
พร้อมผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสถาน  
เอกอัครราชทูตไทยประจำเมืองเวียงจันทน์  
ของไทย หารือกับนายบุญจันทร์ คมบุญสิทธิ์





อธิบดีกรมปลูกฝัง และคณะผู้บริหาร เพื่อยกระดับเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการเกษตร มาตรการสุขอนามัยพืช และการอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งผลสำเร็จยังรวมถึงการจัดการขนส่ง และโลจิสติกส์ในระบบทางของสินค้าเกษตรไทย เพื่อรองรับฤดูกาลส่งออกทุเรียนสด และผลไม้สดภาคตะวันออก ที่จะส่งออกผ่านรถไฟไฮสปีดของจีน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการขนส่ง และรักษาคุณภาพของผลไม้ไทย (Premium Thai Fruits) จนถึงยุโรปไกล

ทั้งนี้ ได้รับรางวัลบูรณาการร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และตั้งคณะทำงานร่วมด้านวิชาการเกษตรและกักกันพืช ไทย-ลาว (Joint Working Group) พร้อมกำหนดการประชุมร่วมครั้งแรกโดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพในต้นเดือนพฤษภาคม 2566 ภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ประเด็น ดังนี้ 1. ความร่วมมือด้านวิชาการการเกษตร เพื่อยกระดับการผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน เพื่อการบริโภคภายใน

ประเทศ และการส่งออก 2. ความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยพืชไทย-ลาว เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถการควบคุมจัดการโรค แมลง ศัตรูพืช เพื่อการส่งออกตลอด Supply Chain รวมถึง ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช ในการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกที่เป็นต้นชายแดนถาวร และข้ามพรมแดนชั่วคราว ที่มีจุดเชื่อมต่อ และ 3. การอำนวยความสะดวกทางการค้า ในการส่งออกผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม ซึ่งไทย - จีน มีข้อตกลงการส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่สามต้องเป็นไปตามหลักการสุขอนามัยพืช และปิดตราหมึก (ซีลตู้คอนเทนเนอร์) เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และปลอมปนสินค้าระหว่างขนส่ง ทำให้การส่งออกผลไม้จากไทยผ่านแดนลาวไปจีน จะไม่มีการคัดความหมึก (ซีลตู้คอนเทนเนอร์) ยกเว้นกรณีที่มีข้อมูลการชุกชอนถึงผิดกฎหมาย